

โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

“Wisdom is not a product of schooling but the lifelong attempt to acquire it.” – Albert Einstein
 (“ปัญญาไม่ใช่ผลผลิตที่ได้จากการเรียนการสอน แต่เกิดจากการขวนขวายตลอดชีวิต”)

การพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทย ต้องอาศัยการเติบโตไปพร้อม ๆ กัน ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญอย่างผู้ลงทุนและกิจการที่ต้องการระดมทุน ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของ ก.ล.ต. ก็คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ลงทุนและกิจการที่ต้องการระดมทุน ให้สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายของชีวิตและกิจการ ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างก็ปรารถนาที่จะมีชีวิตหรือการเติบโตของกิจการอย่างงดงามและมั่นคงยั่งยืน

ในส่วนของผู้ลงทุน ชีวิตจะงดงามได้นั้น ปัจจัยสำคัญหนึ่งคือการใช้ความมั่นคงทางการเงิน ชีวิตที่ยังคลอนแคลนด้วยความไม่แน่นอนทางการเงินย่อมจะหาความสุขได้ยาก ความมั่นคงทางการเงินขึ้นอยู่กับหลายสิ่งที่สำคัญ ได้แก่ การรู้จักวางแผน การมีวินัยที่ดีทางการเงิน และการตัดสินใจที่ถูกต้องในแต่ละจังหวะของชีวิต

ในส่วนของกิจการที่ต้องการระดมทุน มีกิจการมากมายที่มีศักยภาพ และเป็นเร็วแรงสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่อาจจะยังไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่า มีโอกาสที่จะระดมทุนผ่านจากตลาดทุนหรือต้องเตรียมความพร้อมได้อย่างไรบ้าง

เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจทางการเงินได้รอบคอบขึ้น และกิจการที่ต้องการระดมทุนทราบถึงโอกาสและการเตรียมความพร้อมในการระดมทุน ก.ล.ต. จึงได้เข้าร่วมงาน มหกรรมทางการเงิน Money Expo 2015 ในวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2558 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “ก.ล.ต. สร้างสรรค์ชีวิตที่งดงาม”

ในบูธของ ก.ล.ต. จะนำเสนอกิจกรรมตัวช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ (1) **จัดการเงินเป็น อนาคตปัก** แนะนำวิธีการจัดการเงินด้วยโปรแกรมในเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการปรับพฤติกรรม เช่น ลดค่านีชีพแค่วัน กู้ซื้อบ้าน-ซื้อรถอย่างไร ใช้เงินน้อย อยากเกษียณสบายเก็บเงินแค่วันพอ และจัดพอร์ตลงทุนอย่างไรให้ได้ตามเป้าหมาย (2) **สานฝันเริ่มด้วยพันธภาพ** เพราะความฝันของทุกชีวิตเริ่มต้นที่การตั้งเป้าหมายทางการเงิน จุดนี้จึงแนะนำการเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินน้อย ๆ ทำอย่างมีวินัย เพื่อทำความฝันให้เป็นจริง

และพิเศษสุด... (3) **ให้เงินก้อนนี้ทำอะไรดี?** แนะนำการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการที่แท้จริงของคุณกับผลิตภัณฑ์ที่คุณมักจะถูกเสนอขาย ไม่ว่าจะเป็น หุ้น หุ้นกู้ กองทุนรวมประเภทต่าง ๆ LTF RMF ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ และประกันชีวิตแบบบำนาญ และการคำนวณหาผลตอบแทนของแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมถึงทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากในระยะหลังนี้ ได้แก่ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ไม่เสียดายหรือเสียใจในภายหลัง

ในส่วนของผู้ระดมทุน ก.ล.ต. จัดให้คำแนะนำเกี่ยวกับการระดมทุนในตลาดทุน ด้วย**โครงการหุ้นใหม่**

ความภูมิใจของจังหวัด ที่ช่วยให้กิจการในต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมที่จะระดมทุนผ่านตลาดทุน และ **โครงการหุ้นนวัตกรรม สร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย** ที่แนะนำการเตรียมความพร้อมในการหาทุนแก่กิจการที่เน้นนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาไทย

ภายในบูธยังมีกิจกรรมที่จะทำให้ท่านได้รับความรู้ผสมผสานกับความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน เช่น **กิจกรรมสำรวจความเสี่ยง** ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทำให้ผู้ลงทุนทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ แทนที่จะตัดสินใจไปเพียงเพราะแรงเชียร์ ส่วนลด หรือของแถม โดยอาจยังมีได้คำนึงถึงความต้องการและความเสี่ยงที่แท้จริงของตน **โปรแกรมจำลองโบหน้า** ที่จะช่วยให้คุณตระหนักถึงการออมและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวัยเกษียณ และ **กิจกรรมประตู 3 บาน** ที่ช่วยกิจการสำรวจความพร้อมก่อนระดมทุนในตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอเรียนเชิญแวะเยี่ยมชมและเก็บเกี่ยวความรู้การเงินการลงทุนด้วยกันที่ บูธ ก.ล.ต. หมายเลข N.23 และพิเศษสำหรับ 100 ท่านแรก ที่นำบทความนี้มาแสดงที่บูธ ก.ล.ต. จะได้รับของที่ระลึกน่าสะสมจาก ก.ล.ต.

การเยี่ยมชมงานที่รวบรวมผู้ให้บริการทางการเงินการลงทุนมาพบกับผู้ใช้บริการหรือประชาชน เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เข้าชมงานจะได้ศึกษาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการหลายรายได้ในคราวเดียวกัน ในงาน Money Expo ครั้งนี้ ก.ล.ต. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสรรค์ชีวิตและเศรษฐกิจไทยให้งดงาม ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพราะการเรียนรู้อาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียน ขอเชิญมาเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพื่อทำความฝันของตนเองหรือกิจการให้เป็นจริง ด้วยความรู้นอกห้องเรียนจาก ก.ล.ต. กันค่ะ
